

Huyện Nam Trực tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT.

Ngày 21/6/2022, BHXH tỉnh Nam Định phối hợp với BHXH huyện, UBND xã Nam Dương, UBND Thị trấn Nam Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình cho các đoàn thể và hội viên 2 xã.

Dự hội nghị đối thoại có đồng chí Phạm Huy Đức - Trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng BHXH tỉnh; đồng chí Vũ Thị Bích Hồng - Giám đốc BHXH huyện; các đồng chí lãnh đạo xã Nam Dương, Thị trấn Nam Giang; các hội đoàn thể và hội viên trong xã.







Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình tại xã Nam Dương

BHYT, BHXH tự nguyện là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện. Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đó là: Được hưởng lương hưu hằng tháng khi về già; được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí tham gia; lương hưu được điều chỉnh theo Chỉ số giá tiêu dùng; được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân; trường hợp không tiếp tục tham gia, nếu có yêu cầu, được hưởng BHXH một lần tính theo số năm đã đóng BHXH; thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng

(10 lần lương cơ sở) và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Rủi ro khi không tham gia BHXH tự nguyện, đó là: Mất cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng; mất cơ hội được tăng lương hưu khi Chính phủ điều chỉnh; không có thẻ BHYT và phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh khi về già; khi hết tuổi lao động phải sống phụ thuộc vào con cái và người thân; thân nhân không được hưởng chế độ tử tuất nếu không may người tham gia qua đời.

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi ốm đau, tai nạn, nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau. Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người có thẻ khi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ. Đóng tiền mua BHYT là cách đóng góp khi lành, để dành khi ốm.







Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình tại Thị trấn Nam Giang

Tại hội nghị người dân được nghe phổ biến các nội dung cơ bản của chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, mức đóng, quyền lợi hưởng, chế độ được hưởng; nghe phổ biến một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, thủ tục khám, chữa bệnh BHYT, thông tuyến khám chữa bệnh, đăng ký tham gia mua BHYT và BHXH tự nguyện. Hội nghị cũng dành

thời gian để đối thoại, tư vấn cho người dân về chính sách BHXH, BHYT.

Mục đích của hội nghị nhằm tuyên truyền, đối thoại và tư vấn về chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT. Thông qua hội nghị tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT giúp cho người dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong xã hội. Qua đó nâng cao nhận thức trong việc chấp hành và thực hiện đúng các quy định của chính sách, pháp luật nhà nước về BHXH, BHYT, phấn đấu đưa tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình tại xã đạt chỉ tiêu pháp lệnh Thủ tướng giao cho tỉnh, tiến tới 100% người dân tham gia BHYT, mọi người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn các xã được tham gia BHXH.

Nguồn: namtruc.namdinh.gov.vn